

Số: 12/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 26 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 4**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
ngày 20 tháng 11 năm 2015;*

*Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn; ý kiến thảo luận của đại biểu
Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III nhiệm kỳ
2016-2021.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trong việc tập hợp những ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của cử tri; thẳng thắn chất vấn về những vấn đề quan trọng, bức xúc được nhiều đại biểu, cử tri và dư luận quan tâm. Đồng thời, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, cầu thị của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND), lãnh đạo các Sở, ngành trong việc tiếp thu các ý kiến chất vấn của đại biểu; trả lời chất vấn đúng trọng tâm, chỉ ra được những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục, giải quyết các vấn đề mà đại biểu nêu; lãnh đạo các sở, ngành đã nghiêm túc nhận trách nhiệm liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, quản lý để có giải pháp hiệu quả trong thời gian tới. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nghiên cứu giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Điều 2. Về từng nội dung cụ thể, HĐND tỉnh thống nhất như sau:

1. Về đầu tư và sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm và đạt được những kết quả quan trọng như: Doanh nghiệp nhà nước đã tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh, cơ bản thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt để phát triển kinh tế - xã hội; hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp sau cổ phần hóa được nâng lên. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Tiến độ sắp xếp, đổi mới còn chậm, môi trường kinh doanh sau đổi mới, sắp xếp chưa được cải thiện; hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh

nghiệp nhà nước còn thấp so với nguồn lực đang nắm giữ; công tác quản lý xử lý đất đai khi cổ phần hóa doanh nghiệp chưa chặt chẽ, còn bất cập... Do vậy, để việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan và các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các chương trình hành động, kế hoạch triển khai nghiêm túc chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII và Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 02/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tạo chuyển biến tích cực để doanh nghiệp sau sắp xếp thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa tại doanh nghiệp. Xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện sắp xếp doanh nghiệp; tăng cường biện pháp xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không chấp hành hoặc thực hiện không có kết quả việc sắp xếp doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thua lỗ, không có hiệu quả; trường hợp thực hiện không đúng quy định, sai mục đích, kém hiệu quả, gây thất thoát, thua lỗ làm mất vốn và tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn, Trung ương cắt giảm đầu tư trên cả nước, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tranh thủ, tìm kiếm nguồn vốn từ các dự án; có giải pháp bù đắp nhiệm vụ tài chính đầu tư, nghiên cứu, có cơ chế phù hợp; cải tiến thủ tục hành chính và môi trường đầu tư để thu hút đầu tư có hiệu quả. Tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng các nguồn vốn ODA nhằm đảm bảo đầu tư tiết kiệm, hiệu quả.

- Trong năm 2018 sẽ tiến hành đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đề nghị UBND tỉnh rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Có giải pháp cụ thể để chỉ đạo quyết liệt, đột phá hơn nữa nhằm phát huy những tiềm năng thành thế mạnh, nguồn lực phát triển, nhất là đối với ngành du lịch, cần xác định du lịch là một trong ba ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới.

2. Về công tác giảm nghèo

Công tác giảm nghèo luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo, ban hành các chính sách hỗ trợ công tác giảm nghèo, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống; tạo cơ hội để hộ nghèo ổn định cuộc sống và đa dạng hóa ngành nghề, tăng thu nhập... Mặc dù công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai rộng rãi và đạt được những kết quả bước đầu nhưng hiện nay tỷ lệ giảm nghèo chưa có chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống

của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); công tác tuyên truyền, phổ biến chưa sâu rộng, một số hộ dân còn tâm lý trông chờ, ỷ lại chính sách của nhà nước... Do vậy, để phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm nghèo đề ra trong năm 2017, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, cùng các cấp, chính quyền địa phương cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

- Tập trung mọi nguồn lực để phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững trong toàn tỉnh nói chung và các hộ đồng bào DTTS nói riêng. Các cấp, các ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh chung tay tạo chuyển biến tích cực, hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo đề ra trong năm và kế hoạch đến năm 2020.

- Ưu tiên các nguồn lực cho những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, có chính sách ưu tiên đối với các hộ đồng bào DTTS tại chỗ để giảm nghèo hiệu quả, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện đồng bộ, lồng ghép các chính sách tín dụng, an sinh xã hội và các chính sách xã hội khác; quan tâm giải quyết việc làm, đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản như: y tế, giáo dục đào tạo, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường; hỗ trợ điều kiện phát triển sản xuất như: vốn, kỹ thuật, giống: cây trồng, vật nuôi...

- Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, mọi tầng lớp nhân dân, thành phần kinh tế để tạo ra sức mạnh tổng hợp cho công tác xóa đói, giảm nghèo.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giảm nghèo đối với một bộ phận người dân hiện vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, để họ tự giác, chủ động thực hiện và có trách nhiệm hơn nữa để vươn lên thoát nghèo bền vững.

3. Về cấp đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, Trung ương và địa phương đã ban hành nhiều chính sách về cấp đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách chưa đạt kết quả như mong muốn, người dân vẫn còn tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất; tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp còn diễn ra... ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Trong thời gian tới, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tập trung chỉ đạo rà soát, thống kê các hộ dân là người đồng bào DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh đang thiếu hoặc không có đất ở, đất sản xuất để có phương án giải quyết trong thời gian tới, tránh bỏ sót những hộ thuộc diện chính sách.

- Chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động người dân nhất là các hộ đồng bào DTTS tại chỗ sử dụng đất có hiệu quả, đúng mục đích, tránh lãng phí; thực hiện lồng ghép đồng bộ các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác đạt hiệu quả, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu tại nơi cấp đất ở, đất sản xuất; nắm chắc tình hình biến

động dân cư trên địa bàn; chú trọng đến công tác xóa đói, giảm nghèo để nâng cao thu nhập cải thiện đời sống của nhân dân.

- Chỉ đạo việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo kịp thời, đúng quy định pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS. Xử lý, thu hồi đất của các Công ty nông, lâm nghiệp, các doanh nghiệp sử dụng không hiệu quả, sai mục đích, đất gần khu dân cư để tạo quỹ đất, giao cho các hộ đồng bào DTTS tại chỗ đang thiếu hoặc không có đất ở, đất sản xuất. Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ngành và chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai và quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các chính sách, pháp luật đất đai, bảo vệ và phát triển rừng đến các thôn, buôn, bon vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất gắn với mục tiêu ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, môi trường sinh thái, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết các dân tộc.

4. Về lĩnh vực đào tạo nghề

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh đã đào tạo nghề được 1.969 lượt người, đạt 51,8 % kế hoạch; tạo việc làm mới cho 9.050 lượt người, đạt 50,02 % kế hoạch; hỗ trợ tạo việc làm thêm cho khoảng 1.295 lượt lao động... Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề nông thôn hiện nay vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, như: Chất lượng đào tạo nghề chưa cao, chưa gắn với thị trường lao động; tỷ lệ có việc làm sau đào tạo còn thấp; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề còn nhiều bất cập. Do vậy, trong thời gian tới HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tập trung các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh theo đề án 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành, nâng cao đời sống nông thôn, gắn liền với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh đến năm 2020. Đổi mới công tác đào tạo nghề, quan tâm đối tượng lao động là người DTTS trên địa bàn tỉnh. Từng bước cải tiến phương thức đào tạo nghề, đa dạng hình thức đào tạo, từ tại chỗ, tập trung cho đến tổ chức mô hình dạy nghề lưu động (ở các xã, thôn, buôn, bon vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số); các ngành nghề đào tạo cần đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và địa phương; cần chú trọng các ngành nghề truyền thống được phát triển, có cơ hội cạnh tranh với thị trường, nhằm duy trì và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường chính sách thu hút đầu tư của các tổ chức xã hội, tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Ngành Lao động thương binh và xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, nhất là các em học sinh là người DTTS.



- Thực hiện quy hoạch mạng lưới nghề đảm bảo sự kết nối giữa đào tạo nghề, thu hút lao động, tạo việc làm của doanh nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Đánh giá lại hiệu quả của các Trung tâm dạy nghề sau khi sáp nhập với Trung tâm giáo dục thường xuyên tránh lãng phí đầu tư của nhà nước.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tại Điều 2 nghiêm túc tổ chức thực hiện các cam kết trình bày tại phiên chất vấn của kỳ họp và báo cáo kết quả tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2017).

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- UBND Quốc hội, Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu QH;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UB MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH, Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Chi cục Lưu trữ;
- Lưu VT, Phòng TH(hg).

CHỦ TỊCH



Lê Diễm

